

อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จับมือ ฟิอาร์ อิเล็กทรอนิกส์ ลงนามข้อตกลงจัดจำหน่ายทั่วโลก เพื่อส่งมอบ อุปกรณ์ปรับแต่งสัญญาณความละเอียดสูงแก่วิศวกร การผลิตและซ่อมบำรุง

กรุงเทพฯ-6 พ.ค.-ฟิอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

ข้อตกลงนี้จะทำให้หลากหลายผลิตภัณฑ์ของ ฟิอาร์ อิเล็กทรอนิกส์ สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นผ่านทางเว็บไซต์ของอาร์เอส

อาร์เอส คอมโพเน็นส์ (อาร์เอส) ซึ่งเป็นแบรนด์การค้าของบริษัท อิเล็กโทรคอมโพเน็นส์ พีแอลซี (LSE:ECM) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ซ่อมบำรุงชั้นนำของโลก ลงนามข้อตกลงการจัดจำหน่ายทั่วโลกกับฟิอาร์ อิเล็กทรอนิกส์ (PR electronics) ซึ่งเป็นผู้ผลิตโซลูชันปรับแต่งสัญญาณชั้นแนวหน้าสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตและระบบอัตโนมัติในโรงงาน

(โลโก้: <http://www.prnasia.com/sa/2011/05/04/20110504368830.jpg>)

ความร่วมมือระหว่างสองบริษัทก่อกำเนิดขึ้นเพื่อเสริมสร้างกลยุทธ์ของฟิอาร์ อิเล็กทรอนิกส์ในการขยายธุรกิจไปทั่วโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองลูกค้าด้านกระบวนการผลิตและอุปกรณ์อัตโนมัติในขอบเขตที่กว้างขวางขึ้นทั่วโลก และเพื่อแนะนำอุปกรณ์อันหลากหลายของฟิอาร์ อิเล็กทรอนิกส์ เข้าสู่รายการแคตตาล็อกออนไลน์ของอาร์เอส ซึ่งประกอบด้วย อินเทอร์เฟซ I.S., ตัวส่งสัญญาณอุณหภูมิ อุปกรณ์เปิดการสื่อสาร อุปกรณ์แยกวงจร อุปกรณ์อเนกประสงค์ และจอแสดงผล

(รูปภาพ: <http://photos.prnasia.com/prnh/20140502/8521402352>)

“ในฐานะที่เป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอัตโนมัติชั้นนำสำหรับแวดวงอุตสาหกรรม อาร์เอสจึงมีประสบการณ์ในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของพีอาร์ อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างประสบความสำเร็จ” ไชมอน บิสโบ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (CSO) ของพีอาร์ อิเล็กทรอนิกส์ กล่าว “เรารู้สึกตื่นเต้นกับความร่วมมือครั้งใหม่นี้ ซึ่งเป็นการต่อยอดเครือข่ายพันธมิตรและผู้จัดจำหน่ายระดับโลก ณ ปัจจุบันของเรา และโซลูชันอีคอมเมิร์ซของอาร์เอสจะมอบโอกาสให้เราในการจัดส่งผลิตภัณฑ์และโซลูชันไปสู่ลูกค้าในขอบเขตที่กว้างขวางยิ่งกว่าเดิม”

“พีอาร์ อิเล็กทรอนิกส์ ใช้เทคโนโลยีความละเอียดสูงในการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ที่ล้ำสมัยซึ่งทำให้การปรับแต่งสัญญาณมีความยืดหยุ่นและเรียบง่ายขึ้น” เควิน ซิลด์ ผู้จัดการแผนก ของอาร์เอส คอมโพเน็นส์ กล่าว “ความตั้งใจของเราในการทำข้อตกลงครั้งนี้คือการทำให้เป็นเรื่องง่ายขึ้นสำหรับวิศวกรการผลิตและซ่อมบำรุงทั่วโลกในการจัดซื้อและจัดหาอุปกรณ์ที่แม่นยำและมีนวัตกรรมสูง ซึ่งจะขจัดช่วงเวลาที่ระบบขัดข้องหรือเครื่องไม่ทำงาน และช่วยให้เหล่าวิศวกรจัดการการผลิตได้อย่างเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้นด้วยต้นทุนต่ำ”

สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของ พีอาร์ อิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ อาร์เอส คอมโพเน็นส์ โดยจะมีการจัดส่งสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าทั่วโลกของอาร์เอสในวันเดียวกับที่ได้รับคำสั่งซื้อ

เกี่ยวกับ อาร์เอส คอมโพเน็นส์

อาร์เอส คอมโพเน็นส์ และอัลไลด์ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นแบรนด์การค้าของบริษัท อิเล็กโทรคอมโพเน็นส์ พีแอลซี ผู้ให้บริการเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ซ่อมบำรุง กลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติงานใน 32 ประเทศ และกระจายสินค้าราว 550,000 รายการผ่านอินเทอร์เน็ต แคตตาล็อก และเคาน์เตอร์สินค้า ให้แก่ลูกค้ากว่า 1 ล้านคน โดยมียอดขนส่งราว 44,000 ชุดต่อวัน ผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งคัดสรรมาจากซัพพลายเออร์ชั้นนำ 2,500 ราย ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์อัตโนมัติและอุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์ด้านการทดสอบและการวัด รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้า และชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

อิเล็กทรอนิกส์คอมโพเน็นส์จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นลอนดอน และมีรายได้ 1.24 พันล้านปอนด์ ในปีงบการเงินซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2556

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.rs-components.com

เกี่ยวกับ ฟีอาร์ อิเล็กทรอนิกส์

फीอาร์ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการทำให้การควบคุมกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมมีความปลอดภัยมากขึ้น น่าเชื่อถือมากขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น นับตั้งแต่ปีพ.ศ.2517 เป็นต้นมา ฟีอาร์ได้ทุ่มเทพัฒนาความสามารถหลักของบริษัทในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีความละเอียดสูงที่ใช้พลังงานน้อย ความมุ่งมั่นทุ่มเทนี้นำมาซึ่งการกำหนดมาตรฐานใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องสำหรับผลิตภัณฑ์ที่สามารถสื่อสาร ฝ่าสิ่งกีด และเชื่อมจุดวัดกระบวนการผลิตของลูกค้าเข้ากับระบบควบคุมการผลิตได้

เทคโนโลยีอันเปี่ยมด้วยนวัตกรรมและได้รับการจดสิทธิบัตรของฟีอาร์นั้นมีที่มาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาที่ครอบคลุมของบริษัท และจากการที่บริษัทมีความเข้าใจในความต้องการและในกระบวนการผลิตของลูกค้าอย่างดีเยี่ยม ฟีอาร์ อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความเรียบง่าย การกำหนดเป้าหมาย ความกล้า และความเป็นเลิศ ซึ่งช่วยให้บริษัทที่ยอดเยี่ยมที่สุดของโลกหลายแห่งสามารถบรรลุศักยภาพและอัจฉริยภาพในระดับที่เหนือกว่า

สำหรับกลยุทธ์การขยายธุรกิจทั่วโลกของ ฟีอาร์ อิเล็กทรอนิกส์ สามารถดูได้ที่

www.prelectronics.com/about-pr/news-and-events/news/expanding-prs-global-presence ติดตามฟีอาร์ อิเล็กทรอนิกส์บน LinkedIn ที่ [linkedin.com/company/pr-electronics-a-s](https://www.linkedin.com/company/pr-electronics-a-s)